



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 4 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2550 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

มศว เดือนสติบัณฑิตใหม่

โดย เดลินิวส์ วัน จันทร์ ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2550 02:51 น.

ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวตอนหนึ่งในงานปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2550 ว่า ขณะนี้สังคมไทยขาดผู้ที่มีปัญญาธรรม ขาดความสามัคคีธรรมและคารวะธรรม จึงทำให้เกิดปัญหามากมาย สังคมไทยมีแต่คนที่ทะเลาะกัน ชิงดีชิงเด่น และอิจฉาริษยาสูงมาก ตนอยากให้นิสิตทุกคนที่เข้ามาสู่ มศว มีปัญญาธรรม สามัคคีธรรม และคารวะธรรมในตัวเอง ซึ่งถ้าผู้ที่มีการศึกษามีสิ่งเหล่านี้ในตัวเอง จะช่วยให้สังคมและประเทศชาติรอดพ้นจากปัญหาต่าง ๆ ได้ และตนอยากเห็นนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษามีความเป็นนักวิชาการ ลุ่มลึกในศาสตร์ของตัวเอง ช่วยกันชี้แนะและให้แนวทางแก่สังคม นอกจากนี้ประเทศไทยยังต้องการความรู้ที่ผ่านการวิจัยจากผู้เรียนในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นจำนวนมาก และอย่าลืมว่าสังคมคาดหวังกับผู้ที่เข้าสู่เส้นทางความเป็นบัณฑิตศึกษา ดังนั้นบัณฑิตจะต้องทำงานเพื่อตัวเอง เพื่อผู้อื่นและสังคมด้วย

“ในปีนี้ มศว รับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าเรียนกว่า 1,300 คน ซึ่งตนอยากให้ทุกคนมั่นใจในศักดิ์ศรีทางวิชาการของสถาบันการศึกษาแห่งนี้ แม้ว่า มศว จะเป็นชื่อพระราชทานที่ยาว แต่อยากให้นิสิตนึกถึงความหมายดังนี้ ม เป็นตัวแทนของความมุ่งมั่น พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองและองค์กร ศ เป็นตัวแทนของคำว่าศักดิ์ศรีทางวิชาการ นิสิตต้องมีศักดิ์ศรีแห่งวิชาการ และ ว แทนวัฒนธรรมแห่งความดีงาม ซึ่งสถาบันแห่งนี้มีประวัติศาสตร์ในการสร้างครูและสร้างนักวิชาการมากมาย หรือถ้าดูชื่อย่อภาษาอังกฤษ คือ SWU ที่น่าจะเดื่อนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้ว่า ชีวิตการเรียนในระดับปริญญาโท-เอกนั้น ต้องมี S คือ Spirit คือความมีน้ำใจ ส่วน W คือ Worth หมายถึงคำว่าคุณค่า ถ้ามาเรียนที่แห่งนี้แล้วต้องได้รับการพัฒนาทางด้านคุณค่า แต่หากเรียนแล้วไม่สามารถพัฒนาคุณค่าในตัวเองได้ถือว่าสูญเปล่า และ U คือ Unity หมายถึงการมีเอกภาพ ซึ่งนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องมีสิ่งเหล่านี้ในตัวเอง” ศ.ดร.วิรุณ กล่าว.